

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

"เฮลเลน" เชื่อเฟดสามารถควบคุมเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย นางเจเน็ต เฮลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐ กล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สามารถควบคุมเงินเฟ้อให้ชะลอลงได้โดยไม่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย นางเฮลเลนกล่าวว่า ปัจจัยที่จะช่วยให้สหรัฐไม่เผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย ได้แก่ ตลาดแรงงานและภาคธนาคารที่แข็งแกร่ง, สถานะการเงินของภาคครัวเรือน และอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ (อินโฟเควสท์)

บริษัทคริปโทในสหรัฐเล็งย้ายฐานไปเบอร์มิวดา หนีมาตรการตรวจสอบเข้มงวด บรรดาบริษัทคริปโทเคอร์เรนซีในสหรัฐกำลังพิจารณาที่จะย้ายฐานการดำเนินงานไปยังเบอร์มิวดา เพื่อขยายธุรกิจและทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หลังจากที่บริษัทเหล่านี้เผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า เบอร์มิวดาซึ่งเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรนั้นถือเป็นหนึ่งในสถานที่แรก ๆ ที่มีการกำหนดกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล ในขณะที่บรรดาประเทศขนาดใหญ่เช่นสหรัฐยังไม่สามารถดำเนินการได้ (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนี PPI ติดตัว 11% ชะลอลงจากเดือนมี.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิต เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบกับรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากติดตัวขึ้น 1.6% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI ติดตัวขึ้น 11% ในเดือนเม.ย. สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 10.7% หลังจากพุ่งขึ้น 11.5% ในเดือนมี.ค. (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 1,000 ราย สู่ระดับ 203,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสูดนับตั้งแต่เดือนก.พ.

และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ราย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานดังกล่าวอยู่ที่ต่ำกว่าระดับ 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 103.81 จุด วิตทิคเฟดเร่งขึ้นคบ.สกัดเงินเฟ้อ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 6 ในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดอาจจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 31,730.30 จุด ลดลง 103.81 จุด หรือ -0.33%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,930.08 จุด ลดลง 5.10 จุด หรือ -0.13% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 11,370.96 จุด เพิ่มขึ้น 6.73 จุด หรือ +0.06% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่า รับแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัย-คาดเฟดเร่งขึ้นคบ. ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอลง ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินเพิ่มขึ้น 0.97% อยู่ที่ 104.8510 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 42 เซนต์ รับคาดการณ์อุปทานน้ำมันตึงตัว สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า อุปทานน้ำมันทั่วโลกจะเผชิญภาวะตึงตัวหลังจากยูเครนปิดเส้นทางหลักในการขนส่งก๊าซไปยังยุโรป อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการที่จีนล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้เป็นเวลานาน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 42 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 106.13 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 6 เซนต์ หรือ 0.05% ปิดที่ 107.45 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง \$29.1 เหตุดอลลาร์แข็ง-วิตกเฟดเร่งขึ้นดบ. สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ รวมทั้งความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 29.1 ดอลลาร์ หรือ 1.57% ปิดที่ 1,824.6 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

ประธานเทสโก้ชี้อังกฤษเผชิญวิกฤตยากจนทางอาหาร ขณะค่าครองชีพพุ่งสูง นายจอห์น อัลลัน ประธานบริษัทเทสโก้เปิดเผยในรายการทูเดย์ของบีบีซี เรดิโอ โฟร์ว่า ลูกค้าจำนวนมากต้องเผชิญความยากลำบากในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อทำความร้อนในบ้านเรือน รวมถึงการหาเลี้ยงครอบครัว ขณะที่ผู้บริโภคบางรายของอังกฤษไม่สามารถแบกรับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นได้ นายอัลลันกล่าวว่า "ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่ไม่เคยไปธนาคารอาหารมาก่อนจะต้องทำเช่นนั้นในตอนนี้" พร้อมทั้งระบุว่า "เรากำลังเผชิญความยากจนทางอาหารที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในยุคนี้" (อินโฟเควสท์)

อังกฤษเผย GDP Q1/65 ขยายตัว 0.8% ต่ำกว่าคาด สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) เปิดเผยข้อมูลในวันนี้ว่า เศรษฐกิจอังกฤษยังคงขยายตัวต่อเนื่องในไตรมาส 1/2565 แม้จะชะลอตัวลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 และแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่อาจจะทำให้การขยายตัวหยุดชะงักในเดือนมี.ค. เนื่องจากวิกฤติค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อการทำงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ONS รายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/2565 ของอังกฤษขยายตัว 0.8% เมื่อเทียบรายไตรมาส โดยชะลอตัวลงจากที่เติบโตขึ้น 1.3% ในไตรมาส 4/2564 และน้อยกว่าผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจจอลล์ สตรีทเจอร์นัล ที่คาดว่าจะขยายตัว 1% (อินโฟเควสท์)

ฟินแลนด์เตรียมร่วมนาโต คาดประกาศมติได้วันอาทิตย์นี้ นายเซาลี นีนิสเตอ ประธานาธิบดีฟินแลนด์ และนางชานนา มาริน นายกรัฐมนตรีฟินแลนด์ ประกาศเจตนารมณ์ขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต (NATO) โดยทั้งสองคาดว่าจะทราบมติได้ในอีกไม่กี่วันนี้ สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงสนับสนุนของสาธารณชนเนื่องจากการบุกยูเครนของรัสเซีย ทั้งนี้ฟินแลนด์จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันอาทิตย์นี้ หลังจากการหารือร่วมกับรัฐสภาและบุคคลสำคัญทางการเมืองต่าง ๆ (อินโฟเควสท์)

รัสเซียฮึด! เล็งตอบโต้ฟินแลนด์ หลังเตรียมเข้านาโต นายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า การที่ฟินแลนด์มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ถือเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซีย และการขยายองค์การนาโตจะไม่ช่วยทำให้ยุโรปหรือโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น "การขยายนาโตจะไม่ทำให้ทวีปของเราที่มีเสถียรภาพและมั่นคงมากขึ้น" นายเปสคอฟกล่าว (อินโฟเควสท์)

รัสเซียเอาจริง! งดส่งก๊าซให้ฟินแลนด์ หลังเตรียมเข้านาโต หนังสือพิมพ์ Italehti ของฟินแลนด์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่า นักการเมืองระดับสูงของฟินแลนด์ได้รับการเตือนว่ารัสเซียจะระงับการส่งก๊าซให้แก่ฟินแลนด์ในวันพรุ่งนี้ อย่างไรก็ตาม Italehti ไม่ได้ระบุชื่อแหล่งข่าว และไม่ได้เปิดเผยที่มาของคำเตือนดังกล่าว ก่อนหน้านั้น นายดมิทรี เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า การที่ฟินแลนด์มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ถือเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซีย และการขยายองค์การนาโตจะไม่ช่วยทำให้ยุโรปหรือโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น (อินโฟเควสท์)

WHO เผยโควิด-19 คร่าชีวิตชาวยุโรปมากกว่า 2 ล้านราย สำนักงานประจําภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในยุโรปมีจำนวนมากกว่า 2 ล้านรายแล้ว WHO ระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในยุโรปทะลุระดับ 218 ล้านราย ขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,003,081 ราย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกเงินเพื่อ- ดอกเบี้ยขาขึ้น ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) โดยหุ้นส่วนใหญ่ที่ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลง หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดซึ่งทำให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 424.40 จุด ลดลง 3.19 จุด หรือ -0.75% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,206.26 จุด ลดลง 63.47 จุด หรือ -1.01%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 13,739.64 จุด ลดลง 89.00 จุด หรือ -0.64% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,233.34 จุด ลดลง 114.32 จุด หรือ -1.56% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 114.32 จุด วิตกเศรษฐกิจถดถอย-เงินเฟ้อสูง ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบในวันพฤหัสบดี (12 พ.ค.) โดยถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลว่า เศรษฐกิจอังกฤษอ่อนแอลงในเดือนมี.ค. และการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐทำให้นักลงทุนวิตกว่าจะมีการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,233.34 จุด ลดลง 114.32 จุด หรือ -1.56% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นอายุตัดทรัพย์สินแบ่งกัใหญ่รัสเซีย กัดคั่นหนักปมบุกยูเครน รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศอายุตัดทรัพย์สินธนาคารสเบอร์แบงก์ (Sberbank) และธนาคารอัลฟา แบงก์ (Alfa Bank) สองสถาบันการเงินรายใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตามรอยสหรัฐและประเทศในยุโรป เพื่อกดดันที่รัสเซียรุกรานยูเครน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ ในญี่ปุ่นต้องหาหนทางอื่นในการชำระหนี้ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจกับรัสเซียต่อไปได้ (อินโฟเควสท์)

ความเชื่อมั่นธุรกิจภาคบริการญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นสองเดือนติด ผลสำรวจของสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงให้เห็นในวันนี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจภาคบริการของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สองในเดือนเม.ย. เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกมาตรการฉุกเฉินเพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ สำนักข่าวซิน

หัวรายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่น diffusion index ปรับตัวขึ้น 2.6 จุด ในเดือนเม.ย. และที่ 50.4 จุด โดยดัชนีที่สูงกว่าระดับ 50 หมายความว่า ผู้ที่มีมุมมองเป็นบวกนั้นมีจำนวนมากกว่าผู้ที่มีมุมมองลบ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธ.ค.ที่ดัชนีดังกล่าวสูงเหนือระดับ 50 (อินโฟเควสท์)

ผู้นำญี่ปุ่น-อียูหนุนผนึกความร่วมมือในอินโดแปซิฟิก- แก้วกฤตยูเครน นายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เห็นพ้องกับนางเออร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมการการยุโรป (EC) และนายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป ในการเสริมสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง ตลอดจนส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและพลังงาน พร้อมเดินหน้านักกดดันรัสเซียอย่างเต็มที่เพื่อยุติสงครามในยูเครน (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดลบ 464.92 จุด วิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดตลาดร่วงต่ำสุดในรอบ 2 เดือน โดยลดลงกว่า 2% ในช่วงสั้น ๆ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจเร่งปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 25,748.72 จุด ลดลง 464.92 จุด หรือ -1.77% ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. (อินโฟเควสท์)

จีน

จีนวางแผนจัดประชุมร่วมกับภาคเอกชน หวังส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล สถานที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) วางแผนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับบรรดาบริษัทภาคเอกชนในสัปดาห์หน้า ซึ่งรวมถึง บริษัทไปตู้ อิงค์ ขณะที่นักลงทุนรอดูว่า จีนจะส่งสัญญาณลดการปราบปรามอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือไม่ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า นายหลิว เหอ รองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระดับสูงของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง อาจเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 3.71 จุด กังวลเงินเฟ้อสหรัฐสูงกว่าคาด ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิต

ตลาดหุ้นจีนปิดลบในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นสูงกว่าคาดในสหรัฐ อย่างไรก็ตาม ดัชนีชียิปต์เพียงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดได้แรงหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจีนที่ลดน้อยลง และรัฐบาลจีนได้ให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,054.99 จุด ลดลง 3.71 จุด หรือ -0.12% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: อັงเส็งปิดร่วง 444.23 จุด วิตกเงินเพื่อสหรัฐพุ่ง ดัชนีอັงเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงในวันนี้ หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีอັงเส็งปิดวันนี้ที่ 19,380.34 จุด ลดลง 444.23 จุด หรือ -2.24% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

เอเชียผิดหวังสหรัฐล่าช้าลดต้นทุนข้อตกลงการค้า กระทบความพยายามด้านจีน บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างแสดงความผิดหวังกับสหรัฐมากขึ้น หลังจากคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไม่มีความคืบหน้าในการผลักดันข้อตกลงการค้า ซึ่งความผิดหวังดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามของปธน.ไบเดนในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศเอเชียในการประชุมสุดยอดซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ที่ผ่านมานั้น คณะบริหารของปธน.ไบเดนได้ย้ำถึงความสำคัญของภาวะผู้นำของสหรัฐในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นเพื่อรับมือกับอิทธิพลของจีน แต่ในประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นข้อตกลงการค้าเสรีนั้น สหรัฐกลับไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้า (อินโฟเควสท์)

"ซาอุดีอาระเบีย" ผงาดเป็นบริษัทมูลค่าสูงสุดของโลก แชนหน้า "แอปเปิล" บริษัทซาอุดีอาระเบีย ก้าวขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก แชนหน้าบริษัทแอปเปิล อิงค์ โดย ณ วันพุธที่ 11 พ.ค. มูลค่าตลาดของซาอุดีอาระเบียอยู่ที่ 2.43 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดของแอปเปิลลดลงกว่า

5% มาอยู่ที่ระดับ 2.37 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทซาอุดีอาระเบียโคได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ส่งมอบเดือนมิ.ย.ทะยานขึ้น 5.95 ดอลลาร์ หรือ 6% ปิดที่ 105.71 ดอลลาร์/บาร์เรลเมื่อคืนวานนี้ (อินโฟเควสท์)

คริปโทฯกอดคอกันร่วงเหตุนักลงทุนเทขายหลังสเตเบิลคอยน์ UST ทรุดหนัก บรรดานักลงทุนแห่เทขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซียอดนิยมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นจำนวนมาก หลังจากราคาสเตเบิลคอยน์ TerraUSD หรือ UST ทรุดหนัก เนื่องจากหลุดมูลค่า 1 ดอลลาร์ที่แท้จริงไว้กับดอลลาร์สหรัฐ ลงมาอยู่ในกรอบ 20-90 เซนต์ สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า เหรียญอวาแลนซ์ (Avalanche) ซึ่งเป็นเงินดิจิทัลในระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ยอดนิยมนั้น ดิ่งลง 34% ขณะที่โซลานา (Solana) ร่วงลงมากกว่า 30% และ Aave ปรับตัวลง 25% ส่วนบิตคอยน์ร่วงลง 11% สู้อันดับ 27,745 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2563 (อินโฟเควสท์)

"คิม จอง อึน" สั่งล็อกดาวนั้ทั่วประเทศ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดรายแรก นายคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้สั่งให้ทุกเมืองดำเนินมาตรการล็อกดาวนั้ หลังมีรายงานเป็นครั้งแรกว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริเวณพรมแดนของประเทศ สำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) รายงานว่า "เกิดสถานการณ์ร้ายแรงขึ้น เนื่องจากพบไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในเขตแดนของเรา" โดยในการประชุมพรรคแรงงานในวันนี้ (12 พ.ค.) ซึ่งนายคิมเข้าร่วมด้วยนั้น เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือได้ประกาศยกระดับมาตรการกักกันโรคทั่วประเทศขึ้นสู่ "ภาวะฉุกเฉินสูงสุด" (อินโฟเควสท์)

อนามัยโลกจับตาสายพันธุ์โอมิครอนพันธุ์ย่อย BA.4-BA.5 ในหลายประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามก็ดี อัตราการระบาดของสายพันธุ์ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับต่ำ แพทย์หญิงมาเรีย แวน เคอร์คอฟ หัวหน้าด้านเทคนิคของ WHO เปิดเผยทางออนไลน์ว่าขณะนี้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ย่อย BA.4 ไม่ถึง 700 ราย ในอย่างน้อย 16 ประเทศ และพบสายพันธุ์ย่อย BA.5

แล้วกว่า 300 ราย ใน 17 ประเทศเป็นอย่างน้อย โดยมีอัตราการตรวจพบสูงในประเทศแอฟริกาใต้ (อินโฟเควสท์)

ออสซี่เปิดเทรดกองทุน ETF บิตคอยน์วันแรก ไม่สนราคาคริปโทะร่วงกราวรวดเร็ว หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียได้อนุญาตให้เปิดทำการซื้อขายกองทุน ETF บิตคอยน์แล้วในวันนี้ แม้ราคาคริปโทเคอร์เรนซีทรุดตัวลงอย่างหนักในขณะนี้ โดยล่าสุดราคาบิตคอยน์ดิ่งลงหลุดระดับ 28,000 ดอลลาร์แล้วในช่วงเช้านี้ บริษัทคริปโทเคอร์เรนซีหลายแห่งต่างพากันเปิดตัวกองทุน ETF บิตคอยน์บนแพลตฟอร์มของ Cboe Global Markets Inc ซึ่งรวมถึงกองทุน ETFS 21Shares Bitcoin ETF, ETFS 21Shares Ethereum ETF และ Cosmos Purpose Bitcoin Access ETF (อินโฟเควสท์)

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์โตกว่าคาดใน Q1/65 หวังปธน.คนใหม่แก้ปัญหาเงินเฟ้อ สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์ (PSA) เปิดเผยในวันนี้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 1/2565 ขยายตัว 8.3% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กคาดว่าจะขยายตัว 6.8% และดีกว่าในไตรมาส 1/2564 ซึ่ง GDP หดตัวลงตัวเลข GDP ที่ขยายตัวได้เกินคาดอาจช่วยให้นายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของฟิลิปปินส์ มีเวลาเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ทั้งแนวโน้มภาวะเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว (อินโฟเควสท์)

IEA เผยผลกระทบคว่ำบาตรรัสเซียต่ำกว่าคาด เหตุมีน้ำมันจากที่อื่น-จีนล็อกดาวน์ สำนักงานพลังงานสากล (IEA) เปิดเผยในวันนี้ว่า การส่งออกน้ำมันจากรัสเซียที่ลดลงเนื่องจากการถูกคว่ำบาตรเพราะรุกรานยูเครนจะไม่ทำให้โลกขาดแคลนน้ำมัน เนื่องจากมีอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นจากที่อื่น และการที่จีนสั่งล็อกดาวน์เมืองต่าง ๆ ทำให้ความต้องการน้ำมันลดลง IEA ระบุในรายงานน้ำมันประจำเดือนว่า "เมื่อเวลาผ่านไป ปริมาณน้ำมันที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจากตะวันออกกลางและสหรัฐ ร่วมกับความต้องการที่ลดลง ทำให้คาดว่า จะชดเชยกับการขาดแคลนน้ำมันฉบับพลันได้ท่ามกลางการติดขัดจากอุปทานของรัสเซียที่ย่ำแย่ลง" (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติอินเดียแทรกแซงตลาด FX เทขาย 700 ล้านดอลลาร์หนุนค่าเงินรูปี นักค้าเงินเปิดเผยว่า ธนาคารกลางอินเดียได้เข้าแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราในวันนี้ โดยได้เทขายดอลลาร์วงเงิน 700 ล้านดอลลาร์เพื่อหนุนค่าเงินรูปีหลังจากดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ รูปีดิ่งลง 0.5% สูระดับ 77.63 เทียบดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งเป็นการทำสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เป็นครั้งที่ 2 ภายในเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ทรุดกว่า 1,000 จุดร่วงวันที่ 5 ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียทรุดตัวลงกว่า 1,000 จุดในวันนี้ โดยปรับตัวลงเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันตามตลาดหุ้นทั่วโลก ท่ามกลางความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 52,930.31 ลบ 1,158.08 จุด หรือ 2.14% (อินโฟเควสท์)

ไทย

ภาคร. เผยตลาดหุ้นไทยร่วงจากปัจจัยลบตปท. มั่นใจศก.ฟื้นตามท่องเที่ยว-โควิดคลี่คลาย นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงจากปัจจัยลบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยยังคงต้องติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามในมุมมองของตลาดหุ้นไทยถือว่ามีความแข็งแกร่งมาก ซึ่งมองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายลง ส่งผลให้ภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (อินโฟเควสท์)

อนุทิน ร่วมประชุม รมต.สธ.อาเซียน ถกแผนร่วมมือสาธารณสุขในภูมิภาคหลังโควิด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 13-15 พ.ค. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข มีกำหนดการนำคณะ

เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN Health Ministers Meeting : AHMM) ครั้งที่ 15 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การประชุมจะประกอบไปด้วยการพบหารือทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (Retreat) โดยหัวข้อที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจะหารือกันในครั้งนี้ จะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์รวมถึงการบริหารจัดการต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนการดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาด (อินโฟเคสท์)

คลัง คาดเคาะ "คนละครึ่งเฟส 5" หลัง 15 พ.ค.รอประเมินจัดเก็บรายได้ เม.ย. นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงคลังอยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตราการคนละครึ่งเฟส 5 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด โดยเฉพาะการจัดการงบประมาณมาอุดหนุนโครงการ ซึ่งกระทรวงคลังจะต้องขอประเมินการจัดเก็บรายได้ และผลกระทบต่อฐานการคลังให้ชัดเจนอีกครั้ง (อินโฟเคสท์)

ธปท. เล็งออกมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนรอบใหม่ช่วยผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องบูรณาการความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของคนไทย โดยมีมาตรการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มแม่ค้า คนรายได้น้อยถึงปานกลาง เช่น วิธีการเสริมรายได้ให้คนไทย เป็นต้น เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่รายได้ไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 และระหว่างนี้ต้องทำมาตรการปัจจุบันให้เกิดประสิทธิผล และเกิดรูปธรรม เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ และการรวมหนี้ เป็นต้น (อินโฟเคสท์)

ธปท.มองบาทอ่อนค่าตามทิศทางค่าเงินภูมิภาคไม่น่ากังวล-ไม่พบความผิดปกติ นางอลิศรา มหาสันตนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงที่ผ่านมา ยังเป็นการ

เคลื่อนไหวตามทิศทางค่าเงินในภูมิภาค และยังเป็น การเคลื่อนไหวที่ไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด แต่ยอมรับว่า ในปัจจุบันปัจจัยภายนอกมีความผันผวนค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ธปท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในปัจจัยที่อาจจะมี ผลต่อการเคลื่อนไหวย้ายเงินทุน การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และดูว่ากลไกตลาดยังสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันเห็นว่ากลไกตลาดยังทำงานได้ตามปกติ ทำให้ ธปท.สามารถวางใจได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความจำเป็น ก็จะเข้าไปดูแลตามความเหมาะสม (อินโฟเคสท์)

ธปท.ผ่อนคลายทำธุรกรรม FX คงเกณฑ์ขาออกเท่าที่จำเป็น-ลดต้นทุนธุรกิจ มีผล 13 พ.ค. น.ส.ชนานันท์ สุภาดุลย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายโครงสร้างตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ได้ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ (New FX ecosystem) เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทยอย่างยั่งยืน โดยการผ่อนคลายเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX regulatory framework) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป (อินโฟเคสท์)

ก.ล.ต. หนุนระดมทุนด้วย REIT buy-back สอดรับมาตรการรัฐเว้นภาษี-ค่าธรรมเนียม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เดินหน้าสนับสนุนการระดมทุนด้วย REIT buy-back เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาด รวมทั้ง SME ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก COVID-19 สอดรับมาตรการของภาครัฐที่ยกเว้นภาษีและลดหย่อนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดต้นทุนของภาคเอกชน (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ดิ่ง 28.82 จุด ตามตลาดหุ้นโลก ผนวการเงินเพื่อสหรัฐพุ่ง-กังวล MSCI ลดน้ำหนัก SET ปิดที่ 1,584.52 จุด ลดลง 28.82 จุด (-1.79%) มูลค่าการซื้อขาย 92,529.65 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ลงแรงตามตลาดหุ้นทั่วโลก หลังตัวเลขเงินเพื่อสหรัฐสูงกว่า

คาดกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง และไร้ปัจจัยบวกใหม่หนุน รวมถึงเกิดแรงขายลดความเสี่ยง MSCI ลดน้ำหนักหุ้นไทย แนวโน้มฟุ้งนี้ผู้นำวาทเทคนิคระยะสั้นหลังลงไปมาก แต่ยังไม่แน่นอน ให้แนวต้านที่ 1,600-1,605 จุด แนวรับ 1,575-1,580 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 62,756 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 62,756 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 25,393 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกัน ซื้อสุทธิ 16 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,146 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.67% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.03% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 34.74 อ่อนค่าต่อ นลท.ปิดรับความเสี่ยง คาดกรอบฟุ้งนี้ 34.60-34.80 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 34.74 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเปิดตลาดเมื่อ

เช้าอยู่ที่ระดับ 34.71 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 34.67 - 34.76 บาท/ดอลลาร์ โดยวันนี้เงินบาทอ่อนค่าเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาค เนื่องจากดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ หรืออัตราเงินเฟ้อเดือนเม.ย. 65 ออกมาสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ตลาดปีติรับความเสี่ยง และเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินเยน "เงินบาทวันนี้ เคลื่อนไหวไปถึงระดับ 34.76 บาท/ดอลลาร์ แต่ยังคงอ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี" นักบริหารเงินกล่าว นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 34.60 - 34.80 บาท/ดอลลาร์ คืบนี้ ต้องติดตามการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมี.ค. อียู
- ราคานำเข้าและส่งออกเดือนเม.ย. สหรัฐ
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขึ้นต้นเดือนพ.ค.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday					As of 13-May-22						
					Thai Stock Market	12-May-22	Chg	%Chg.			
US	Wholesale Inventories MoM	Mar F	2.30%	2.30%	SET	1,584.52	-28.82	-1.79%			
	Wholesale Trade Sales MoM	Mar	1.70%	1.80%	SET50	950.31	-11.35	-1.18%			
EC	Sentix Investor Confidence	May	-22.6	--	SET100	2,157.60	-29.81	-1.36%			
JN	Labor Cash Earnings YoY	Mar	1.20%	0.90%	MAI	587.74	-22.76	-3.73%			
	Real Cash Earnings YoY	Mar	-0.20%	-0.60%	Institution Net Position	-1,932.28					
CN	Jibun Bank Japan PMI Services	Apr F	50.7	--	Proprietary Net Position	-817.85					
	Jibun Bank Japan PMI Composite	Apr F	51.1	--	Foreign Net Position	-622.86					
	Trade Balance	Apr	\$51.12b	\$53.45b	Individual Net Position	3,372.99					
	Exports YoY	Apr	3.90%	2.70%	Total Trading Value	92,529.65					
	Imports YoY	Apr	0.00%	-3.00%							
	Exports YoY CNY	Apr	1.90%	3.10%							
	Imports YoY CNY	Apr	-2.00%	-3.30%							
Trade Balance CNY	Apr	325.08b	339.48b								
Tuesday					Major Indices						
						12-May-22	Chg	%Chg.			
EC	ZEW Survey Expectations	May	-34.3	--	Dow Jones	31,730.30	-103.81	-0.33%			
JN	Household Spending YoY	Mar	-2.30%	-3.30%	S&P 500	3,930.08	-5.10	-0.13%			
TH	Consumer Confidence Economic	Apr	34.6	--	Nasdaq	11,370.96	+6.72	+0.06%			
	Consumer Confidence	Apr	40.7	--	STOXX Europe 50	3,613.43	-34.44	-0.94%			
Wednesday					FTSE 100						
						12-May-22	Chg	%Chg.			
US	MBA Mortgage Applications	May-06	2.00%	--	DAX	13,739.64	-89.00	-0.64%			
	CPI MoM	Apr	0.30%	0.20%	Nikkei 225	25,748.72	-464.92	-1.77%			
CN	CPI Ex Food and Energy MoM	Apr	0.60%	0.40%	Shanghai Composite	3,054.99	-3.71	-0.12%			
	CPI YoY	Apr	8.30%	8.10%	Hang Seng	19,380.34	-444.23	-2.24%			
CN	CPI Ex Food and Energy YoY	Apr	6.20%	6.00%	KOSPI	2,550.08	-42.19	-1.63%			
	CPI Index NSA	Apr	289.109	288.715	BES Sensex	52,930.31	-1,158.08	-2.14%			
CN	CPI Core Index SA	Apr	290.455	289.822	Jakarta Composite	6,599.84	-216.36	-3.17%			
	Real Avg Hourly Earning YoY	Apr	-2.60%	--	Philippines Composite	6,532.30	-103.56	-1.56%			
CN	Real Avg Weekly Earnings YoY	Apr	-3.40%	--	Ho Chi Minh	1,238.84	-62.69	-4.82%			
	PPI YoY	Apr	8%	7.80%							
	CPI YoY	Apr	2.10%	1.80%							
Thursday					Crude Commodities						
						12-May-22	Chg	%Chg.			
US	PPI Final Demand MoM	Apr	0.50%	0.50%	WTI (\$/bl)	106.13	+0.42	+0.40%			
	PPI Ex Food and Energy MoM	Apr	0.40%	0.70%	Dubai (\$/bl)	104.66	+0.10	+0.10%			
JN	PPI Ex Food, Energy, Trade MoM	Apr	0.60%	0.60%	Brent (\$/bl)	107.45	-0.06	-0.06%			
	PPI Final Demand YoY	Apr	11.00%	10.70%	NYMEX (\$/bl)	106.13	+0.42	+0.40%			
JN	PPI Ex Food and Energy YoY	Apr	8.80%	8.90%	COMEX Gold	1,824.60	-29.10	-1.57%			
	PPI Ex Food, Energy, Trade YoY	Apr	6.90%	6.60%	Batic Dry Index	3,052.00	+0.00	+0.00%			
JN	Initial Jobless Claims	May-07	203k	193k							
	Continuing Claims	Apr-30	1343k	1372k							
JN	BoP Current Account Balance	Mar	¥2549.3b	¥1737.5b							
	BoP Current Account Adjusted	Mar	¥1555.9b	¥628.2b							
JN	Trade Balance BoP Basis	Mar	¥166.1b	¥100.5b							
	Bank Lending Incl Trusts YoY	Apr	0.90%	--							
	Bank Lending Ex-Trusts YoY	Apr	1.10%	--							
Friday					Exchange Rate						
						12-May-22	11-May-22	%Chg.			
US	Import Price Index MoM	Apr	--	0.60%	USD/THB	34.72	34.62	+0.29%			
	Import Price Index ex Petroleum MoM	Apr	--	1.10%	EUR/USD	1.0380	1.0513	-1.27%			
EC	Import Price Index YoY	Apr	--	12.50%	USD/JNY	128.34	129.97	-1.25%			
	Export Price Index MoM	Apr	--	0.70%	GBP/USD	1.2202	1.2251	-0.40%			
EC	Export Price Index YoY	Apr	--	18.80%	USD/CHY	6.7863	6.7217	+0.96%			
	Industrial Production SA MoM	Mar	--	0.70%	USD/KRW	1,288.50	1,275.30	+1.04%			
	Industrial Production WDA YoY	Mar	--	2.00%	Dollar Index	104.851	103.846	+0.97%			
					Thai Bond Market						
						12-May-22	11-May-22	%Chg.			
					Total Return Index	280.91	280.86	+0.02%			
					Outright / Cash Trading	62,755.73	52,639.79	+19.22%			
					Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
					12-May-22	0.488	0.511	0.594	0.716	1.731	2.185
					Change (bps)	+0.09	+0.04	+0.50	+1.34	+4.94	+3.56
					5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y	
					2.672	3.110	3.391	4.169	4.445	4.681	
					-2.57	-1.10	-2.05	-2.51	-2.43	+1.05	
					US Bond Market						
						3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
					12-May-22	0.93	2.56	2.75	2.82	2.85	3.02
					Change (bps)	+4.07	-7.79	-7.66	-7.49	-7.28	-3.02